



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑)

ด้วยเทศบาลตำบลหนองบัว ได้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) ซึ่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลหนองบัว ได้อนุมัติแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๓๒ ภายใต้บังคับข้อ ๓๘ การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบภายในสิบห้าวัน สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้แจ้งแก่นายอำเภอ

เทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ครั้งที่ ๑) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรรญา ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าใช้จงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า...	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ	ค่าใช้จงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การรับรองและพิธีการ	รายการ	ฉบับแรก	อนุมัติ ๑๓๐,๐๐๐	ข้อความเดิม - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี การจัดงานวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญของชาติ พิธีรับเสด็จ โครงการงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันสำคัญของ สถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามธิบดีสิรินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินฯ	ข้อความใหม่ - ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงรับรอง - ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี การจัดงานวันสำคัญต่างๆ ทางศาสนา รัฐพิธี วันสำคัญของชาติ พิธีรับเสด็จ โครงการงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา วันสำคัญของ สถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการ วันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามธิบดีสิรินทรมหาวิทยาลัยสงขลานครินฯ รัชกาลที่ ๑๐ - ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ฯลฯ เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า... รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณ ข้อความเดิม	ขอเปลี่ยนแปลง ข้อความใหม่
								ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๗๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขัน กีฬาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔	ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๐๗๖๖ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๒ และระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งเสริม กีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๙
								ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป	ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า... รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	(๘) โครงการ วันเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ฉบับแรก	๒๐,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวันเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุทำพิธีทางศาสนา เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน <u>การจัดการ</u> <u>แข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬา</u> <u>เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบต.</u> <u>พ.ศ.๒๕๕๙</u>	ข้อความเดิม
								เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวันเทศบาล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น ค่าอาหาร ค่าวัสดุทำพิธีทางศาสนา เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน <u>การจัดการ</u> <u>แข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬา</u> <u>เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ อบต.</u> <u>พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕</u>	ข้อความใหม่

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า...	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	รายการ (๑) โครงการ แข่งขันกีฬา หมู่บ้าน ตำบล หนองบัว ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ฉบับแรก	อนุมัติ ๒๗,๒๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการแข่งขันกีฬามหาสนุกบ้านตำบลหนองบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและ การแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๗ ลำดับที่ ๑๓ ปฏิทินแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (สำนักปลัด)	ข้อความใหม่

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า... รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษาและ วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งบดำเนินงาน	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	(๒) โครงการ วันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ฉบับแรก	๔๕๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาและการเล่นกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ และหนังสือกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๘๗๓ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๒ ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ (สำนักปลัด)	ข้อความใหม่	

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า...	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	(๑) โครงการ ประเพณี แห่เทียน พรรษา ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ฉบับแรก	๘,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น ค่าวัสดุตกแต่งต้นเทียน ค่าเทียนพรรษา ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยวิธีการเบิกจ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๓ ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	ข้อความใหม่

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า... รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายบรรยายจ่าย อื่นๆ	(๒) โครงการ ประเพณี ลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ฉบับแรก	๕๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าติดตั้งไฟประดับงาน กลางคืน ค่าจ้างเวทีเครื่องเสียง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าติดตั้งไฟประดับงาน กลางคืน ค่าจ้างเวทีเครื่องเสียง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัด การแข่งขันกีฬาและการส่งเสริมกีฬา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙
								เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๔ ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๔ ปรากฏในแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า... รายจ่ายอื่น	ประเภททรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงาน การรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	(๑) ค่าใช้จ่าย ในการ เดินทาง ไปราชการ	ฉบับแรก	๕,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง- ไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ข้อความใหม่ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง- ไปราชการในราชอาณาจักรและ นอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง เดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเดินทาง ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ เดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕ แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ปรากฏในแผนงานการรักษา ความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป <u>เกี่ยวกับ</u> <u>การรักษาความสงบภายใน</u>

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า...	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงาน การศึกษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	(๒) ค่าลง ทะเบียน ในการ ฝึกอบรม	ฉบับแรก	๕,๐๐๐	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ในการฝึกอบรมต่างๆ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรม ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ปรากฏในแผนงานการศึกษา ความสงบภายใน <u>งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ</u> <u>การรักษาความสงบภายใน</u>	ข้อความเดิม

๑. หัวหน้าหน่วยงาน สำนักงานปลัด เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง (ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจง) เนื่องจากมีการยกเลิกระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย และมีกระบวนการไม่ถูกต้อง การเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๘

(ลงชื่อ)

(นางสาวบุญฤศดา สุขดี)
ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางสาวสวนา สันะกุล)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. การอนุมัติ

๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น *อนุมัติตามระเบียบ*

(ลงชื่อ)

(นายสรรญา ชัยเจริญ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔๒ สถาปนาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม - ครั้งที่ - เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. - หรือผู้อำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ - เดือน - พ.ศ. - ตามหนังสือ - (ถ้ามี)

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า...	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ	ค่าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	ข้อความใหม่
แผนงาน สังคมสงเคราะห์ สงเคราะห์	งานสวัสดิการ สังคมและสังคม สงเคราะห์	งบดำเนินงาน	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	(๑) โครงการ จัดกิจกรรม จ่ายเงิน เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	ฉบับแรก	อนุมัติ ๑๐,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการจัดกิจกรรมจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่าย ในการจัดตั้งงาน การจัดกิจกรรม สาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๔ ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์	ข้อความเดิม

๑. หัวหน้าหน่วยงาน กองสวัสดิการและสังคม เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งแจ้ง
(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงคำสั่งแจ้ง) เนื่องจากมีการยกเลิกระเบียบที่ใช้ในการเบิกจ่าย
การเปลี่ยนแปลงคำสั่งแจ้งครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๘

(ลงชื่อ)



(นายเดชา พุ่มพวง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวัสดิการสังคม
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น เห็นควรดำเนินการตามวงเงิน

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุภาภรณ์ สันกุล)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. การอนุมัติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น
ความเห็น อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสรยุทธ ชัยเจริญ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๒ สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม - ครั้งที่ - เมื่อวันที่ - พ.ศ. - หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ - เดือน - พ.ศ. - ตามหนังสือ - (ถ้ามี)

บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งชี้แจงงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

แก้ไขเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

แผนงาน	งาน	งบ	เงินเดือน/ค่า... รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	ฉบับที่	งบประมาณ อนุมัติ	คำสั่งชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ขอเปลี่ยนแปลง	
								ข้อความเดิม	ข้อความใหม่
แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน	งานส่งเสริม และสนับสนุน ความเข้มแข็ง ชุมชน	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่าย อื่นๆ	(๕) โครงการ พัฒนา อาสาสมัคร ท้องถิ่น รักโลก (อถล.)	ฉบับแรก	๕,๐๐๐	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก พ.ศ.๒๕๖๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ ฯลฯ เป็นไปตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่น รักโลก พ.ศ.๒๕๖๑
								เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)	เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)
								เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๘) หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑	เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๘) หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑
								<u>ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข</u> <u>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ</u> <u>สาธารณสุข</u> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	<u>ปรากฏในแผนงานสร้างภาพ</u> <u>เข้มแข็งของชุมชน</u> <u>งานส่งเสริมและสนับสนุนความ</u> <u>เข้มแข็งของชุมชน</u> (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

๑. หัวหน้าหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าของงบประมาณที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง
(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอเปลี่ยนแปลงค่าจ้าง) เนื่องจากมีการระบุแผนงาน และงานไม่ถูกต้อง
การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างครั้งนี้เป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๘

(ลงชื่อ)
พิชญ์ พิเศษ
(นางสาวน่าน นิลสุข)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ความเห็น

(ลงชื่อ)
(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓. เจ้าหน้าที่งบประมาณ
ความเห็น
พันกรธำเนนพรธมณังนง

(ลงชื่อ)
(นางสาวสุภาภรณ์ นิละกุล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔. การอนุมัติ
๔.๑ ผู้บริหารท้องถิ่น
ความเห็น
อช นิตี ต่อเนนพรธมณังนง

(ลงชื่อ)
(นายสรยุทธ ชัยเจริญ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว
วันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๒ สภาท้องถิ่น มีมติอนุมัติในการประชุม - ครั้งที่ - เมื่อวันที่ - เดือน - พ.ศ. - หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่ - เดือน - พ.ศ. - ตามหนังสือ - (ถ้ามี)